

Số: **39**.../BC-UBND

Tân Yên, ngày ...**01**.. tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; các nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và chương trình công tác tháng 6 của Thường trực Huyện ủy; UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH

1. Tình hình tội phạm

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 31 vụ (tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: Giết người xảy ra 01 vụ (giảm 02 vụ), cố ý gây thương tích 17 vụ (tăng 07 vụ), cướp giật tài sản 01 vụ (bằng so với cùng kỳ), trộm cắp tài sản 10 vụ (bằng so với cùng kỳ), hủy hoại tài sản 02 vụ (tăng 01 vụ).

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Hoạt động buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại còn xảy ra nhưng tính chất nhỏ lẻ. Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, sỏi và đất) trái phép vẫn phức tạp. Tình trạng buôn bán linh kiện để sản xuất súng tự chế xảy ra nhiều với số lượng lớn, nhất là ở địa bàn TT Nhã Nam.

- Tội phạm và tệ nạn ma túy còn có chiều hướng phức tạp, chủ yếu là hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy trái phép nhỏ lẻ hoạt động gây bức xúc trong nhân dân như ở thị trấn Nhã Nam, Song Vân, Liên Sơn... Số người nghiện ma túy ở cộng đồng còn nhiều (230 đối tượng) và có xu hướng trẻ hóa chưa được đưa đi cai nghiện triệt để.

2. Tình hình vi phạm pháp luật

- Tình hình người địa phương xuất cảnh trái còn xảy ra: Phát hiện 17 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do bị phía Trung Quốc trục xuất về nước (tăng 10 người so với cùng kỳ năm 2019).

- Tình hình sinh hoạt tôn giáo trái phép vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, đã xuất hiện một số điểm, nhóm Tin lành tại xã Việt Ngọc, Ngọc Thiện tuy đã được phát hiện, xử lý nhưng vẫn lén lút tụ tập, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép; trường hợp Kim Thị Hân vẫn tổ chức sinh hoạt, tập luyện Pháp luân công theo các nhóm nhỏ vào các dịp cuối tuần tại xã Liên Chung; một

số hoạt động tôn giáo khác như Pháp môn Diệu âm, Tâm linh Hồ Chí Minh, Đạo tràng vẫn lên lút hoạt động, tuy nhiên tính chất, mức độ không phức tạp.

- Tình hình vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự nhất là vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn xảy ra nhiều, tập trung ở những tuyến, địa bàn trọng điểm và ở địa bàn cơ sở; tình trạng vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực tài nguyên, môi trường, công thương, xây dựng... còn xảy ra.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác phòng ngừa

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH TW Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh... Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tõe quốc ban hành nhiều văn bản triển khai các mặt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn như: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 31/12/2019 về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án số 50/ĐA-UBND ngày 06/5/2016 của UBND huyện về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020; Tham mưu BCD huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai thực hiện số 18 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kế hoạch triển khai tháng cao điểm PCTP ma tuý (6/2020)...Trên cơ sở đó, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, UBND xã, thị trấn tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và kiểm

tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; đồng thời đã đề ra giải pháp, chủ trương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tình trạng người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế. Phát hiện, nắm chắc hoạt động số đối tượng chính trị, có biện pháp giám sát quản lý chặt chẽ, không để số này lợi dụng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tập trung nắm, tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện quá khích, trái pháp luật. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, tham mưu giải quyết tình hình sinh hoạt đạo Tin lành trái phép tại xã Việt Ngọc, Ngọc Vân, Ngọc Thiện; phòng ngừa, ngăn chặn một số hoạt động mang tính chất tôn giáo tự phát, tà giáo, không để lan truyền trên địa bàn. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kết nạp Đảng, Đại hội đảng các cấp, kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có hướng bố trí hợp lý.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; duy trì hoạt động của các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo ANTT; một số mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, xây dựng mối đoàn kết, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Chỉ đạo tổ chức cho 100% các khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký xây dựng các chỉ tiêu an toàn về ANTT.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự. Tập trung chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về điều tra, xử lý tội phạm. Quá trình bắt, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng các quy định pháp luật. không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm...

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; các vi phạm trong lĩnh vực ANTT, TTATGT, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, văn hóa, thể thao giáo dục...

- Tập trung nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội: Tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy trọng điểm; tổ chức lập 20 hồ sơ đưa các đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn; 08 hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; giáo dục, giúp đỡ, quan tâm, tạo điều kiện để người chấp hành xong án và người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do số đối tượng này gây ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng chống tác hại của ma túy trong cán bộ, hội viên Phụ nữ cấp xã; biên tập và phát trên 50 tin, bài tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên Bản tin tuyên giáo, Công thông tin điện tử và phát trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn; tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ trong toàn huyện, qua đó đã thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

- Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức và người dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động tụ tập đông người kéo lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện gây mất ANTT.

- Tăng cường các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, TTATGT; Đã mở 04 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, phát hiện, xử lý 924 trường hợp vi phạm, tạm giữ 166 phương tiện vi phạm các loại, xử phạt thu nộp ngân sách trên 840.000.000 đồng. Trong đó tập trung xử lý quyết liệt các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải... Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ đối với các khu vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm; phát hiện xử lý 28 vụ, 33 đối tượng có hành vi sử dụng, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT và linh kiện dùng để chế tạo súng tự chế, thu giữ hàng nghìn linh kiện các loại và 140kg đạn chì; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các đồ chơi nguy hiểm.

2. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn vận động cán bộ, đảng viên và nhân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, lên án với các loại tội phạm,

hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Đã thụ lý 121 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã xác minh, giải quyết xong 104 tin, đạt tỷ lệ 86%. Khởi tố 64 tin, không khởi tố 37 tin, chuyển tin báo để giải quyết theo thẩm quyền 01 tin, tạm đình chỉ 02 tin, 17 tin đang giải quyết). Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng quy định pháp luật; không có tin quá thời hạn giải quyết.

- Tổ chức điều tra, xác minh làm rõ 27/31 vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn, trong đó khởi tố 16 vụ, 14 bị can (Trộm cắp tài sản 10 vụ- 08 bị can, Cướp giật tài sản 01 vụ- 01 bị can, Cố ý gây thương tích 02 vụ- 02 bị can, Huỷ hoại tài sản 02 vụ- 02 bị can, Giết người 01 vụ- 01 bị can); ra quyết định không khởi tố 11 vụ. Lập hồ sơ đưa 20 đối tượng vào quản lý giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ- CP gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 110 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện vi phạm pháp luật. Bắt 13 vụ, 60 đối tượng hoạt động cờ bạc (đã khởi tố 5 vụ, 27 bị can; xử lý hành chính 8 vụ, 33 đối tượng); đấu tranh thành công 01 chuyên án môi giới mại dâm (khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng). Bắt, vận động đấu thú được 04 đối tượng có Quyết định truy nã.

- Chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp về ma túy: Tổ chức thụ lý điều tra 21 vụ, 26 đối tượng (trong đó Công huyện trực tiếp bắt 19 vụ, 24 đối tượng, phối hợp với các đơn vị khác bắt 02 vụ, 02 đối tượng). Đã khởi tố 21 vụ, 23 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Lập 06/8 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; chỉ đạo Công an xã, thị trấn lập 21 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Chỉ đạo ngành Y tế, Lao động TB&XH thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone.

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính

Tổng số vụ xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 là 1.699 vụ, ban hành 1.760 quyết định xử phạt, thu nộp kho bạc nhà nước trên 1 tỷ 882 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 753 quyết định, số tiền xử phạt tăng trên 250 triệu đồng. Trong đó:

- Vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự: Công an huyện phát hiện xử lý 1.155 trường hợp vi phạm, chủ yếu là những hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, số ít còn lại ở lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, đánh bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy... ra quyết định xử lý vi phạm hành chính thu nộp Kho bạc nhà nước trên 1,2 tỷ đồng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng hóa, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm... khi tham gia giao thông còn xảy ra nhiều.

- Vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện và các ngành chức năng huyện ra quyết định xử lý là 237 vụ, thu nộp kho bạc nhà nước trên 466 triệu đồng, cụ thể: Vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, thuế

174 vụ, với các hành vi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp chậm, chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công thương 47 vụ, với các hành vi không niêm yết giá hàng hóa, vi phạm về nhãn hàng hóa, vi phạm về giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xây dựng 14 vụ với các hành vi xây dựng không phép, sai giấy phép đã được cấp; vi phạm trên lĩnh vực kiểm lâm 2 vụ với hành vi mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn ra quyết định xử lý là 307 vụ, thu nộp kho bạc nhà nước gần 90 triệu đồng, với các hành vi vi phạm chủ yếu là: vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đổ rác thải không đúng nơi quy định...

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật hành chính xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Đa số đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của pháp luật. Công tác phòng ngừa, giáo dục, răn đe, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đạt kết quả cao. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, giải quyết án hình sự thực hiện kịp thời, đúng quy định và hiệu quả. Tình hình ANTT ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, qua đó phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

2. Một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Tình hình ANTT trên một số mặt vẫn tiềm ẩn phức tạp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở chưa chặt chẽ, việc tuyên truyền đạo trái pháp luật còn diễn ra nhỏ lẻ ở một số nơi. Tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp. Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản (đất, cát) trái phép còn ở một số địa phương. Công tác đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản kết quả chưa cao; việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, kinh doanh có điều kiện, vi phạm về quá khổ, quá tải còn hạn chế.

- Công tác phối hợp giữa các ngành trong tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật chưa đa dạng, thiết thực; việc quản lý đối tượng chính trị, hình sự ở một số địa phương chưa chủ động; hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo đảm ANTT ở cơ sở chưa rõ nét; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhiều nơi chưa được phát động mạnh mẽ, việc phát hiện, tố giác tội phạm của người dân với cơ quan chức năng còn hạn chế.

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chưa nghiên cứu kỹ, áp dụng chưa đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến tham mưu ra một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn có sai sót.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

- Do biến động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới, trong khu vực; những thay đổi của một số văn bản quy pháp pháp luật có liên quan; việc đầu tư về kinh phí, phương tiện còn thiếu; biên chế lực lượng nông cốt mỏng, trình độ, năng lực chưa đồng đều, điều kiện công tác, chiến đấu khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình vi phạm hành chính diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó, xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực như giao thông đường bộ, môi trường, an toàn thực phẩm, văn hóa, đất đai, xây dựng.

- Do việc triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn hình thức, chiếu lệ, đối phó. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chưa quan tâm chỉ đạo, chưa quyết liệt trong tham mưu xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính. Lực lượng chuyên trách ở cơ sở, nhất là Công an xã, thị trấn, khả năng nắm bắt, tham mưu, giải quyết tình hình, vụ việc về ANTT còn hạn chế, một số chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Công tác xây dựng, phát động phong trào TDBVANTQ, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm chưa rộng khắp. Các vụ việc vi phạm hành chính xảy ra còn nhiều trên các lĩnh vực đời sống xã hội Ý thức chấp hành các quy định pháp luật và ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa cao.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Sáu tháng cuối năm 2020, tình hình ANTT trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình khiếu kiện, một số hoạt động tôn giáo trái phép vẫn tiềm ẩn; số đối tượng tù tha trở về địa phương, số nghiện ma túy chưa đi cai nghiện ở địa bàn còn nhiều là nguy cơ cao phát sinh các loại tội phạm, TNXH; hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, xe chở hàng quá khổ, quá tải đang là những vấn đề dư luận quan tâm... Để chủ động làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo các ngành, UBND xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, trọng tâm là Nghị quyết số 148- NQ/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trong giai đoạn hiện nay”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, các đoàn, người nước ngoài đến và làm việc tại địa phương, không để lợi dụng thực hiện các hoạt động chống phá. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phản bác tuyên truyền, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người địa phương xuất cảnh sang Trung Quốc trái phép; phát hiện, xử lý những trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa- tư tưởng; nắm, tham mưu giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, nhất là những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại kinh tế- xã hội, bảo vệ an toàn các công trình kinh tế trọng điểm.

3. Chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ, xử lý các ổ nhóm tội phạm hình sự; xử lý quyết liệt các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý theo chỉ đạo của Công an tỉnh; tập trung đấu tranh triệt xoá các điểm tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án.

4. Sử dụng đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, tập trung công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tăng cường tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát 24/24h, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, kiểm chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tập trung các lực lượng, biện pháp xử lý quyết liệt tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra; tuyên truyền, cho các hộ kinh doanh, vận tải, lái xe... cam kết không vi phạm.

5. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, đặc biệt là ở xã, thị trấn; qua đó nâng cao trách nhiệm, công tác tham mưu, chỉ đạo của lãnh đạo, cũng như ý thức, trách nhiệm của các cán

bộ, công chức được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa công tác này vào nề nếp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế. Rà soát, đánh giá toàn diện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để từ đó tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về những vụ việc cụ thể trong quá trình thi hành pháp luật, để từ đó, kịp thời giải quyết vụ việc một cách hiệu quả.

6. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở. Quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang bị phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

7. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 04/7/2014 của BTV Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

8. Kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến; nghiêm túc chỉ ra và có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần tố giác, đấu tranh với tội phạm, TNXH của các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện Khoá XIX;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Dương Ngô Mạnh